
sþ. 25. Fyrirspurnir.
Frá Guðlaugi Gíslasyni.

I. Til sjávarútvegsmálaráðherra um verndun hrygningarsvæða við strendur lands-

[25. mál]

ins.
Hvað líður framkvæmd á þingályktun, sem samþykkt var á Alþingi 11.

april 1962, um verndun hrygningarsvæða við strendur landsins?

II. Til ríkisstjórnarinnar um dreifingu sjónvarps.

Frá Ingvari Gíslasyni og Stefáni Valgeirssyni.

1. Hvað liður dreifingu sjónvarps til Akureyrar- og Eyjafjarðarsvæðis?
2. Hvenær er ráðgert, að sjónvarpið nái til allra landshluta?


